

Số: 147/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN  
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 294/BC-HĐND, ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo kết quả giám sát “Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV”, với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được: việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh. Khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo kịp thời các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri. Vì vậy, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước và các ý kiến kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 đã được tiếp thu, trả lời; trong đó có 45/92 kiến nghị (chiếm 48,9%) đã được giải quyết xong; 17/92 kiến nghị (chiếm 18,5%) được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình và cung cấp thông tin cho cử tri, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết. 12/92 kiến nghị (chiếm 13%) đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 18/92 kiến nghị (chiếm 19,6%) đã được UBND tỉnh tiếp thu và được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Việc giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và nâng cao lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

2. Hạn chế: Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa giải quyết xong theo thời gian đã xác định trong Nghị quyết của HĐND tỉnh; đến nay còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước (kỳ họp thứ 7, 8, 9) UBND tỉnh xác định thời gian giải quyết trong năm 2018, 2019 nhưng chưa

dứt điểm; qua nhiều lần giám sát của các Ban HĐND tỉnh đến nay vẫn chưa giải quyết xong, cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị; có kiến nghị chưa xác định được thời hạn giải quyết cụ thể, như: Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; khu đất bãi đỗ xe tĩnh cho doanh nghiệp thuê, xây dựng nhà chiều cao không đảm bảo theo quy định của tỉnh không sân bay; việc thi hành án đối với phần chưa thi hành án theo Bản án số 71/2010/HSPT ngày 25/3/2010 của Tòa án Nhân dân tối cao; Quyết định số 03/QĐ-THA ngày 14/10/2010 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên quyết định cho thi hành khoản bồi thường cho đại diện hợp pháp bị hại ông Lò Văn Thận (Bố đẻ của Lò Văn Dũng), bản Huồi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông...

3. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc giải quyết, chủ trì giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các cấp trong việc giải quyết một số kiến nghị thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị. Một số kiến nghị liên quan đến vốn đầu tư, trong điều kiện tình ta cơ bản phụ thuộc Trung ương nên không giải quyết ngay được. Có kiến nghị của cử tri là những việc đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm trước, có nhiều nội dung tồn tại phức tạp nên khó khăn trong quá trình xem xét giải quyết. Việc đôn đốc, theo dõi các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh có việc chưa quyết liệt, chưa kịp thời. Có ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, đã kiến nghị nhưng không xác định được thời gian giải quyết cụ thể.

**Điều 2.** Đề tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8, 9 và thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2018, 2019 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong; đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND tỉnh xác định được thời gian giải quyết trong giai đoạn đến năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Báo cáo HĐND tỉnh kết quả giải quyết tại các kỳ họp năm 2020 (*phụ lục 1 kèm theo*).

2. Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các quy hoạch, dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện, chậm tiến độ; các dự án đình, hoãn, giãn tiến độ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ để trình HĐND tỉnh xem xét, cân nhắc thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh đối với diện tích đất của Trung tâm Thể dục thể thao theo quy hoạch chi tiết Khu Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ.

3. Đối với Dự án Trung tâm văn hóa thanh, thiếu niên tại Tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Đoàn (chủ đầu tư) cần chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện công tác quyết toán khối lượng hoàn thành, đề xuất các hạng mục cải tạo, sửa chữa trình UBND tỉnh phê duyệt, bổ sung kinh phí sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

4. Đối với 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh chưa xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu xác định biện pháp và dự kiến thời hạn giải quyết, để cử tri biết, theo dõi, giám sát (*phụ lục 2 kèm theo*).

5. Đối với các kiến nghị liên quan đến vốn đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tổng hợp đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

6. Cục THADS tỉnh Điện Biên tiếp tục thi hành án theo Bản án số 71/2010/HSPT ngày 25/3/2010 của TAND Tối cao để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông Lò Văn Thận, bản Huổi Tao A, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.*

#### **Nơi nhận:**

- UBTW Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- ĐB Quốc hội, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Lò Văn Muôn**



## PHỤ LỤC 1

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết  
(Kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

Stt	Cơ quan chủ trì giải quyết	Địa phương có kiến nghị	Ý kiến, kiến nghị		Thời gian giải quyết	Ban theo dõi, giám sát	Ghi chú
				Nội dung			
<b>I. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, 5, 7</b>							
1	UBND huyện Nậm Pồ	H. Nậm Pồ		Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn; đối với các hộ chưa được giao đủ theo hạn mức (2 ha), đề nghị xem xét hỗ trợ bằng tiền.	Quý III/2018	Dân tộc	Đang giải quyết
2	Tài nguyên và Môi trường	Tp. ĐBP		Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra lại khu đất bãi đỗ xe tĩnh cho doanh nghiệp nào thuê đất và xây dựng nhà chiều cao không đảm bảo theo quy định của tỉnh không sân bay.	Năm 2019	KT-NS	Đang giải quyết
3	UBND thành phố Điện Biên Phủ	Tp. ĐBP		Việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh, Tp. Điện Biên Phủ	Quý I/2020	VH-XH	Còn 2/9 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
4	Sở Y Tế	Xã Phu Luông, h.ĐB		Đề nghị nâng cấp trạm y tế xã Phu Luông	Giai đoạn đến năm 2020	VH-XH	

## II. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8

5	UBND H. Mường Chà	X. Sa Lông. Mường Chà	Đề nghị xem xét sớm đầu tư hoàn thiện và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng công trình thủy lợi Chiêu Ly, xã Sa Lông.	Quý IV/2020	Dân tộc	
---	-------------------------	--------------------------------	---	----------------	---------	--

## III. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9

6	Nội Vụ	P. Thanh Bình Tp. ĐBP	Trước đây UBND tỉnh Lai Châu (cũ) có xét tặng kỷ niệm chương cho cán bộ có nhiều đóng góp xây dựng tỉnh Lai Châu. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên cho biết hiện nay tỉnh ta còn tiếp tục thực hiện việc xét tặng này nữa không?	Năm 2020	Pháp chế	
---	--------	-----------------------------	---	-------------	----------	--

## IV. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10

7	Sở TN&MT	P. Him Lam, TPĐBP	Đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 1941/QĐ-UBND ngày 12/11/2003 của UBND tỉnh về việc xây dựng các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam trên địa bàn tổ 14, 15, phường Him Lam. Đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ một phần phạm vi thu hồi đất tại Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 29/3/1996 của UBND tỉnh trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Him Lam và tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thu hồi đất tại phường Noong Bua (đoạn trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đến đường Võ Nguyên Giáp kéo dài) để nhân dân thực hiện quyền của người sử dụng đất.	Quý I/2020	KT-NS	
8	Trường CĐ Nghề	P.Thanh Bình, TPĐBP	Dự án đường vào trường Cao đẳng nghề Điện Biên đã được bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thi công công trình, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.	Cam kết tháng 11/2019	KT-NS	
9	Sở TN&MT	P. Him Lam,	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá	Quý III/2020	KT - NS	

		Tp.ĐBP	quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố 19, phường Him Lam. Hiện nay, dự án trên thực hiện quá chậm làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân trong khu vực.			
10	Sở Công Thương	Xã Pú Nhung, h. TG	Nhân dân bản Trung Đình chưa được thụ hưởng điện lưới quốc gia; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đầu tư đường điện lưới quốc gia.	Trong năm 2020	KT-NS	
11	Sở VH, TT&DL	Xã Tà Lèng, Tp.ĐBP	Thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất. Hiện nay, chưa chi trả hết cho nhân dân (mới chi cho nhân dân tạm ứng trước một phần) và công khai mức giá bồi thường cho người dân được biết ( <i>kiến nghị có liên quan đến Dự án: Đường Tà Lèng - Mường Phăng</i> ).	Tháng 11/2019	Dân tộc	
12	Ban Dân tộc	Xã Nậm Kè, h.MNhé	Đề nghị Ban Dân tộc tinh sớm thi công dự án làm đường nước sinh hoạt cho Nhân dân theo Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Công tỉnh Điện Biên.	Quý II/2020	Dân tộc	



## PHỤ LỤC 2

**Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã tiếp thu và được xem xét giải quyết trong thời gian tới**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)*

Stt	Nội dung kiến nghị	Địa phương có kiến nghị	Cơ quan chủ trì giải quyết	Ban theo dõi giám sát	Ghi chú
<b>I. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, 5, 7</b>					
1	Dự án Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu niên tại Tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.	P. Mường Thanh. Tp ĐBP	Tinh đoàn Điện Biên	VH-XH	Đưa vào KH thực hiện thời gian tới
2	Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.	Tp. ĐBP	TN&MT	VH-XH	
3	Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục công trình không thể tiếp tục sử dụng, nhiều hạng mục thiếu so với nhu cầu đề nghị bố trí kinh phí để sửa chữa.	H. Điện Biên	Tài chính	KT-NS	
<b>II. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8</b>					
4	Quan tâm đầu tư rải nhựa tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Huổi Sớ và các công trình phụ trợ cho khu di tích Hang động Pê Răng Ky, xã Huổi Sớ, huyện Tủa Chùa, nhằm khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.	H. Tủa Chùa	Giao thông vận tải	VH-XH	Đưa vào KH thực hiện thời gian tới
5	Đề nghị cấp kinh phí san gạt diện tích đất bán ngập của Bản Nghé Toong và bản Hóc, phường Na Lay để nhân dân có đất sản xuất.	Tx. Mường Lay	UBND thị xã Mường Lay	Dân tộc	
<b>III. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9</b>					
6	Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tiếp tục thi hành án đối với phần chưa thi hành án theo Bản án số 71/2010/HSPT ngày	Cử tri xã Pú Nhi, h.ĐBĐ	Cục Thi hành án dân	Pháp chế	

	25/3/2010 của Tòa án Nhân dân tối cao; Quyết định số 03/QĐ-THA ngày 14/10/2010 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên quyết định cho thi hành khoản bồi thường cho đại diện hợp pháp bị hại ông Lò Văn Thận (Bố đẻ của Lò Văn Dũng), bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.		sự tỉnh		
7	Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 19 hộ dân đang sinh sống và sản xuất trong diện tích quy hoạch của Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.	Xã Mường Phăng	Sở VH&TT&DL	VH-XH	Đang giải quyết
<b>IV. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10</b>					
8	Đề nghị tỉnh cân đối nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu thi công xây dựng một số công trình thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2016.	TXML	Sở KH&ĐT	KT-NS	
9	Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc “phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực hiện này sinh vấn đề thiếu quỹ đất ở cho người dân trên địa bàn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh để bố trí quỹ đất ở (dự phòng) cho Nhân dân.	Xã Phi Nhù, H. ĐBD	Sở NN&PTNT	KT-NS	
10	Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng sớm đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sạt lún, sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tinh A, xã Xa Dung để có kế hoạch di chuyển 14 hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở.	Xã Xa Dung, H. ĐBD	Sở TN&MT	KT-NS	
11	Thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 12 và khu tái định cư C13, phường Thanh Trường, nhà nước đã thu hồi đất của nhân dân để thực hiện Dự án đã gần 10 năm nhưng vẫn còn một số hộ chưa được bố trí đất tái định cư (có hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất). Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo dừng dự án tái định cư C13, chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đầu giá quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm	P. Thanh Trường, TPĐBP	Sở TN&MT	KT – NS	



	dự án chưa được triển khai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện Dự án và dành một phần quỹ đất trong dự án để giải quyết việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân đã bị thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 12 và khu tái định cư C13, phường Thanh Trường.				
12	Đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng nghĩa trang cho Nhân dân thị xã Mường Lay.	P. Na Lay, TX.ML	Sở KH&ĐT	KT-NS	
13	Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuyên môn tỉnh sớm thực hiện quy trình khắc phục, cải tạo môi trường và đóng cửa, Mỏ vàng xã Phi Nhù theo quy định, tạo điều kiện cho bà con sớm ổn định sản xuất	Xã Phi Nhù, H. ĐBĐ	Sở TN&MT	Pháp chế	Đang giải quyết
14	Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm việc xác định danh giới, mốc giới khu đất Thao trường huấn luyện tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh liên quan đến tổ chức, các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã để nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế theo Biên bản làm việc ngày 04/4/2019 giữa đại diện: Bộ CHQS tỉnh, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Điện Biên, UBND xã Thanh Nưa, Đội 22, xã Thanh Nưa.	Xã Thanh Nưa, H. ĐB	BCH Quân sự tỉnh	Pháp chế	Đang giải quyết
15	Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) xem xét đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB cho nhân dân bản Nậm Sin số diện tích đã thu hồi để bố trí đất ở, đất sản xuất cho bản Hua Sin 1, 2 thuộc đề án 79/CP, đã đo đạc từ năm 2017	Xã Chung Chải, H. MNhé	BCH BDBP	Pháp chế	Đang giải quyết
16	Doanh nghiệp thi công dự án trên đã thực hiện hạ thấp cốt đường làm hư hỏng đường đi vào bản Nà Nghè, lối đi vào nhà, đường nước, tường rào của các hộ bản Nà Nghè. Đề nghị khắc phục, sửa chữa để đảm bảo cho nhân dân đi lại và ổn định cuộc sống (kiến nghị có liên quan đến Dự án: Đường Tà Lèng - Mường Phăng).	Xã Tà Lèng, TP.ĐBP	Sở VH, TT&DL	Dân tộc	Đang giải quyết
17	Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công đã thực hiện lu nền làm một số công trình nhà dân bị ảnh hưởng như: nứt tường nhà, nền nhà và làm sập mái prô xi măng của một số hộ gia đình thuộc bản Nà Nghè, xã Tà Lèng. Đề nghị nhà thầu sớm có giải pháp khắc	Xã Tà Lèng, TP.ĐBP	Sở VH, TT&DL	Dân tộc	Đang giải quyết

	phục, sửa chữa cho nhân dân ( <i>kiến nghị có liên quan đến Dự án: Đường Tà Lèng - Mường Phăng</i> ).				
18	Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa chính đất ở cho bản thuộc Đề án 79/CP.	Xã Chung Chải, H. MNhé	Sở NN&PTNT	Dân tộc	Đang giải quyết